



**ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน**  
**เรื่อง กำหนดวันและขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน**

คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนประกาศให้ส่วนราชการ/คณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนทั่วไป ทราบดังนี้

๑.) กำหนดวันจัดทำประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ๖๒,๘๔๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยให้คณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน นำโครงการที่ได้มีการเสนอโครงการไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาพิจารณาทบทวนใหม่หรือพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนชุมชน หรือแผนแม่บทชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ถ้ามี) มาเป็นประเด็นในการทำประชาคมเพื่อให้ได้กิจกรรม/โครงการที่เป็นไปตามมติของที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารโครงการกำหนด

๒.) เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑.) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน(สพช.) กำหนดไว้ตามคู่มือการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน แล้วเสนอให้นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต หรือนายกเทศมนตรี เพื่อเสนอข้อมูลโครงการไปยังที่ทำการปกครองจังหวัด/สำนักงานเขต (แล้วแต่กรณี) ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ และให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมโครงการที่พิจารณาแล้วส่งแบบสรุปรายงานผลการอนุมัติโครงการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังกรมการปกครอง ภายใน 5 วันทำการ และส่งต่อไปถึงสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ภายใน 3 วันทำการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนหรือคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วแจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการโอนงบประมาณลงสู่บัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน โดยผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละพื้นที่เพื่อหมู่บ้าน/ชุมชนจะได้ดำเนินงานตามโครงการต่อไป

ระยะเวลาที่ดำเนินการข้างต้นคาดว่าจะการอนุมัติงบประมาณในแต่ละรอบของการพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชน จะได้รับอนุมัติงบประมาณในรอบนั้น ๆ ไม่เกินระยะเวลา 30 วันทำการ

๓.) ขอเชิญชวนให้ประชาชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)/คณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมในกระบวนการทำประชาคมที่โปร่งใสมีอิสระในการพิจารณาปัญหาของพื้นที่ สามารถกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความยั่งยืนเกิดผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

๔.) ขอความร่วมมือจากนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนที่ได้เข้าร่วมทำเวทีประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชนในวันทำประชาคมแต่ละครั้งได้ส่งข้อมูลเพื่อยืนยันการทำประชาคมผ่าน Email:Info@chumchon.go.th เพื่อทางสำนักงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนจะได้ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการจัดทำประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชนอีกทางหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒



( นายมีชัย วีระไวทยะ )

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

